

Số: 29 /BC-CCTHA

Mỹ Lộc, ngày 20 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021

Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

(Trình tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026)

Thực hiện chỉ đạo của HDND huyện về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc tổng hợp và báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2021 (thời điểm từ 01/11/2020 đến 30/10/2021) và phương hướng nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022 như sau:

I/ Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021

1. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành:

Năm 2021 Ngành thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giao chỉ tiêu cho các cơ thi hành án dân sự. Trên cơ sở các chỉ tiêu được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao, căn cứ vào tình hình chính trị của huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã triển khai xây dựng kế hoạch công tác xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt.

Căn cứ Kế hoạch công tác đã được phê duyệt tập thể lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã đề ra nhiều biện pháp thể hiện rõ sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ để phân công việc và giao chỉ tiêu phù hợp cho từng cán bộ, Chấp hành viên đơn vị. Định kỳ hàng tháng, quý.. tổ chức họp đánh giá kết quả công tác của các bộ phận nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất ý kiến với Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp giải quyết nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

2. Về kết quả thi hành án dân sự năm 2021

Về việc: Tổng số đã thụ lý 364 việc tăng 44,4% (112 việc) so với năm 2020; Trong đó: số cũ chuyển sang 78 (việc), mới thụ lý trong kỳ 286 việc; số đã giải quyết xong 278 (việc). Trong đó: uỷ thác 02 (việc), thi hành xong 276 (việc); số việc chuyển kỳ sau 86 (việc) tăng 10,2% (8 việc) so với năm 2020. Trong đó: Có điều kiện thi hành án 35 (việc) chiếm 40,6% trên tổng số việc chuyển kỳ sau, chưa có điều

kiện thi hành án 50 (việc) chiếm 58,2%, hoãn thi hành án 01 việc chiếm 1.16% trên tổng số.

Về tiền: Tổng số tiền đã thụ lý 14.618.267.000 đồng tăng 4,6% (643.608.000 đồng) so với năm 2020, trong đó: Số cũ chuyển sang là 12.164.416.000 đồng, số mới thụ lý là 2.453.851.000 đồng. Giải quyết xong 2.163.082.000 đồng. Trong đó: Ủy thác 81.301.000 đồng; thi hành xong 1.875.401.000đồng; Đình chỉ THA 206.380.000 đồng. Số tiền chuyển năm sau 12.455.185.000đ. Trong đó có điều kiện thi hành án 2.269.135.000đ chiếm 18,2% tổng số tiền chuyển kỳ sau; Chưa có điều kiện thi hành 10.176.516.000đ chiếm 81.7%, hoãn thi hành án 9.534.000đồng chiếm 0.076%.

Về công tác quản lý kho vật chứng:

Việc bảo quản, xử lý vật chứng tài sản được thực hiện đúng quy định của Pháp luật. không để xảy ra mất mát, hư hỏng.

Về số liệu: Tổng số vụ việc có vật chứng đã nhận là 57 (vụ), trong đó cũ chuyển sang 14(vụ), mới nhận trong kỳ 43 (vụ), đã xử lý xong 21 (vụ), số chuyển kỳ sau là 36 (vụ).

2. Về công tác thi hành án hành chính:

Thường xuyên phối kết hợp với Toà án huyện rà soát theo dõi các vụ án hành chính và các vụ án có nội dung hành chính. Tuy nhiên trong năm 2021 vừa qua không có vụ việc nào.

3. Kết quả tổ chức cưỡng chế:

Trong năm đơn vị tổ chức thi hành 09 Quyết định cưỡng chế, trong đó cũ chuyển sang 04 và ban hành mới 05 quyết định. Đã giải quyết xong 03. Đang tiến hành xử lý tài sản kê biên và tham mưu Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chỉ đạo phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ba vụ việc: Vụ Trần Ngọc Khuyến, Trần Thị Ngân ở xã Mỹ Thắng và vụ Đặng Thị Huyền ở xã Mỹ Hưng, Đỗ Ngọc Phương xã Mỹ Tân

4. Về công tác tiếp Công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo:

Đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Bố trí phòng tiếp dân và bộ phận tiếp công dân, lịch tiếp Công dân theo đúng quy định.

Trong kỳ báo cáo đơn bị đã có 37 lượt tiếp công dân tại nơi tiếp công dân. Trong kỳ báo cáo có 01 đơn khiếu nại phải giải quyết.

5. Công tác kiểm tra:

Trong năm ngoài việc tự kiểm tra theo kế hoạch, đơn vị còn tiếp 02 đoàn kiểm tra: 01 đoàn kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 01 đoàn kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân huyện. Qua

công tác kiểm tra đơn vị đã tiếp thu và triển khai ngay các biện pháp khắc phục các thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã kết luận.

6. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin:

Đơn vị đã bố trí phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, công khai các thủ tục hành chính theo đúng Quyết định số 09 ngày 25/03/2015 của Thủ tướng chính phủ ...

Đã triển khai lập và sử dụng có hiệu quả các hộp thư để nhận công văn đi đến, Lập hòm thư điện tử hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, mua và sử dụng các phần mềm phục vụ công tác như phần mềm kế toán Ngân sách, kế toán nghiệp vụ, phần mềm thống kê và đang triển khai thực hiện phần mềm lưu trữ hồ sơ thi hành án...

Lập danh sách và đăng tải kịp thời các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án trên trang điện tử của Bộ tư pháp.

Nhập dữ liệu thụ lý thi hành án dân sự theo phần mềm thụ lý của Ngành và thường xuyên cập nhật quá trình xử lý hồ sơ theo quy định.

7. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Công tác quản lý sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước cấp, tài sản công được triển khai thực hiện theo đúng các qui định. Thực hiện công khai nguồn kinh phí được cấp, ban hành các qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế quản lý tài sản công. Tài sản và trang thiết bị được bảo quản và sử dụng đúng mục đích không xảy ra mất mát. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí cũng được thường xuyên triển khai thực hiện thông qua việc kê khai tài sản thu nhập, sử dụng tài sản, điện nước... của cán bộ công chức toàn đơn vị

8. Về tổ chức cán bộ:

- Thường xuyên phối hợp với Phòng Tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng qui định.

Các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức như: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, khen thưởng, bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản... được nghiêm túc thực hiện, bảo đảm quyền lợi của cán bộ công chức, người lao động.

9. Các mặt công tác khác:

- Về quản lý chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan trong thi hành án dân sự:

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014; Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BTP-BCA- BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự. Hàng năm Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện thường xuyên được củng

cổ, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả theo đúng Quy chế đã đề ra. Trong năm Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã hợp chỉ đạo tổ chức thi hành một số vụ việc khó khăn, phức tạp có giá trị thi hành lớn như vụ Đặng Thị Huyền xã Mỹ Hưng, vụ Trần Ngọc Khuyên, Trần Thị Ngân xã Mỹ Thắng

Hoạt động phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường nên cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn.

Việc chuyển giao tang vật, vật chứng với cơ quan Công an; việc chuyển giao bản án, quyết định với cơ quan Tòa án; việc định giá, tiêu hủy tang vật với cơ quan Kiểm sát, Tài chính, Công thương... đều được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phối hợp với Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ Tư pháp thực hiện việc tuyên truyền, vận động bản thân người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù hoặc thân nhân của họ tự nguyện thi hành nhất là việc phối hợp trong công tác đặc xá nhân ngày 30/4, Quốc khánh 2/9...

- Về công tác thi đua:

Thực hiện tốt việc đăng ký và phát động các phong trào thi đua theo kế hoạch của Ngành và của địa phương.

Các phong trào thi đua được đơn vị tích cực hưởng ứng và triển khai tích cực đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy hiệu quả công tác để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

- Về công tác Công đoàn và Nữ công ...đều thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và điều lệ của cấp trên hoạt động có hiệu quả.

II. Đánh giá kết quả đạt được.

Nhìn chung công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc trong năm công tác vừa qua về cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, Chấp hành viên đã Bám sát các chỉ tiêu được giao gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra nhiều biện pháp thể hiện rõ quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Có vụ việc có giá trị phải thi hành lớn đã được giải quyết như vụ chia thừa kế Trần Thị Thảo, Trần Thị Bé, Trần Trọng Dương, Trần Trọng Dưỡng xã Mỹ Phúc, vụ Trần Khắc Từ, Trần Thị Oanh xã Mỹ Hà

Năm công tác 2021 (từ 01/10/2020 đến 30/9/2021) đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định công nhận là Tập thể lao động tiên tiến. Tuy nhiên trong thời gian qua bên cạnh những mặt đạt được đó đơn vị còn một số mặt hạn chế cần khắc phục:

- Đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ: qua công tác kiểm tra vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.

- Một số vụ việc đã có kế hoạch giải quyết đến nay vẫn chưa giải quyết được như vụ vụ Công ty TNHH Phúc Đức Thành (ở xã Mỹ Phúc), vụ Đặng Thị Huyền ở xóm 4 xã Mỹ Hưng, vụ Trần Ngọc Khuyến, Trần Thị Ngân xã Mỹ Thắng

Nguyên nhân:

- Do dịch covid 19 diễn biến phức tạp kéo dài, tâm lý người dân ngại tiếp xúc dẫn đến việc tiếp cận của Chấp hành viên đối với người phải thi hành án khó khăn

- Do lượng án tranh chấp về kinh doanh thương mại, đất đai, tín dụng ngân hàng có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp hơn;

- Trong quá trình tác nghiệp vẫn còn có cán bộ, Chấp hành viên nghiên cứu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chưa sâu các văn bản hướng dẫn mới dẫn tới các tồn tại, thiếu sót cần rút kinh nghiệm.

- Công tác tiếp công dân còn gặp nhiều khó khăn do ngày càng có nhiều trường hợp đương sự lợi dụng quyền công dân, phương tiện thông tin đại chúng để gửi đơn thư đến nhiều cơ quan ban ngành với nội dung không chính xác cản trở tiến độ giải quyết mặc dù đã được trả lời nhiều lần.

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác chưa đảm bảo: Hiện đơn vị chưa có kho vật chứng, phải thuê kho để vật chứng đã ảnh hưởng đến công tác vận chuyển, giao nhận, xử lý vật chứng.

- Một số vụ việc đã có Quyết định cưỡng chế nhưng chưa tổ chức cưỡng chế được do trong quá trình giải quyết phát sinh nhiều yếu tố khách quan như:

Vụ Công ty TNHH Phúc Đức Thành ở xã Mỹ Phúc: do trong quá trình khảo sát để tổ chức kê biên diện tích đất thực tế không đúng so với diện tích đất đã thế chấp. Đến nay đơn vị đang phối hợp để tổ chức bán đấu giá tài sản cưỡng chế, kê biên; Vụ Đặng Thị Huyền ở xã Mỹ Hưng cưỡng chế buộc ông Đặng Ngọc Tân (chồng của Đặng Thị Huyền) là người đang quản lý tài sản giao tài sản đã bán đấu giá cho người mua trúng đấu giá. Hiện nay ông Tân chưa giao tài sản, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đang chỉ đạo phối hợp các cơ quan trong huyện để giải quyết dứt điểm vụ việc. Vụ ông Khuyến, bà Ngân ở xã Mỹ Thắng phải trả đất cho bà Trần Thị Dung, ông Trần Đình Chinh. Hiện nay ông Khuyến, bà Ngân đã gửi đơn đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao để xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm đồng thời đề nghị các cơ quan ban ngành của huyện, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chờ phán quyết của Tòa án nhân dân Tối cao để thi hành án. Mặc dù đã được giải thích, trả lời về việc đề nghị tạm hoãn thi hành án là chưa có căn cứ nhưng ông Khuyến, bà Ngân chưa thi hành án.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

1. Tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ngành và địa phương để xây dựng kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2022 cho phù hợp. Phối hợp cùng các ban ngành của Huyện, tham mưu Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức cưỡng chế thi hành án dứt điểm đối với một số vụ việc đã ban hành Quyết định

cưỡng chế như vụ Đặng Thị Huyền ở xã Mỹ Hưng, vụ Trần Ngọc Khuyên, Trần Thị Ngân ở xã Mỹ Thắng.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; chú trọng các biện pháp giáo dục đương sự tự nguyện thi hành án dân sự, hạn chế tối đa việc thực hiện cưỡng chế thi hành án. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, tập trung những vụ việc phức tạp kéo dài và những việc có giá trị thi hành lớn, phần đầu đạt và vượt các chỉ tiêu Cục thi hành án dân sự tỉnh giao.

3. Tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể đặc biệt là các cơ quan trong khối Nội chính để giải quyết những vụ việc phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc miễn giảm thi hành án, các dịp đặc xá... và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Báo cáo, tham mưu để Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện xem xét chỉ đạo cưỡng chế một số vụ việc phức tạp trên địa bàn huyện.

4. Tăng cường quản lý chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức.

5. Tăng cường công tác kiểm tra tiếp công dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo về thi hành án, tránh khiếu tố kéo dài, vượt cấp và phát sinh khiếu tố mới.

IV. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự đặc biệt là công tác cưỡng chế đối với những vụ việc có tính chất phức tạp.

- Đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương vững mạnh.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cục trưởng Cục THADS (để b/c);
- Thường trực HĐND, UBND huyện (để b/c);
- Các Ban HĐND huyện (để thẩm tra);
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Đức Chính